

THI ĐUA YÊU NƯỚC

PHỤ NỮ ĐÔNG HƯNG
Chung tay bảo vệ môi trường

Để chung tay bảo vệ môi trường (BVMT), các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã triển khai và duy trì nhiều mô hình cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Thu gom rác thải sinh hoạt theo mô hình HTX

Cứ vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần, 14 thành viên của HTX Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh lại tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã để đưa ra khu xử lý tập trung. Chị Phạm Thị Chiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX chia sẻ: Trước tình trạng xã thiếu người thu gom rác thải, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đã thành lập HTX Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị và tham gia trồng cây, chăm sóc cây ven đường, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm.



Thành viên HTX Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh thu gom rác thải tại Trường Tiểu học và THCS Đông Kinh.

về BVMT của nhân dân được nâng lên, nhất là chị em. Các bà, các mẹ đã chủ động phân loại rác thải ngay tại gia đình, hạn chế sử dụng túi nilon, đưa rác thải ra đúng nơi và ngày quy

định thu gom rác, tổ chức trồng hoa ven đường để đường làng ngõ xóm luôn xanh, sạch, đẹp. Thay giáo Phạm Gia Định, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Kinh cho biết: Nhà

trường có đông học sinh, cán bộ, giáo viên nên lượng rác thải hàng ngày nhiều. Khi chưa có HTX, bảo vệ của nhà trường phải kiêm cả việc tập kết, chuyển rác ra khu xử lý tập trung của xã. Ký được hợp đồng với HTX, việc thu gom rác thải rất thuận lợi, hàng tuần HTX cho nhân viên đến thu gom rác rồi chuyển đi. Hoạt động của HTX đã góp phần làm cho cảnh quan của nhà trường sạch, đẹp hơn, tạo môi trường học tập tốt cho học sinh.

Phân loại rác thải tại nguồn

Không chỉ duy trì hiệu quả hoạt động của HTX Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt, Hội LHPN xã Đông Kinh còn tập huấn cho hội viên cách phân loại rác thải tại nguồn. Sau tập huấn, các bà, các mẹ đã tích cực thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Bà Phạm Thị Dung, thôn Kinh Hào cho biết: Việc phân loại rác không khó, quan trọng là ý thức của mỗi người. Tôi dùng 2 xô nhựa để phân loại rác. Rác hữu cơ tôi để làm phân bón cho cây, rác thải rắn tôi chuyển cho tổ thu gom để đưa đi xử lý, lượng rác này rất ít. Tôi mong các gia đình đều thực hiện phân loại rác tại nguồn để rác trở thành phân bón, giảm tải cho các lò đốt rác, đồng thời xây dựng lối sống xanh.

Để làm, thiết thực, ý nghĩa, vì vậy mô hình phân loại rác thải tại nguồn do Hội LHPN huyện phát động được nhiều xã hưởng ứng nhiệt tình, bước đầu phát huy hiệu quả như ở các xã Phong Châu, Đông Xuân,

Đông Xá, Đông Phương, Minh Phú, Nguyễn Xá, Đông Sơn... Không chỉ nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong xử lý rác thải sinh hoạt, BVMT mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đồng chí Nguyễn Quang Thường, Chủ tịch UBND xã Đông Xá chia sẻ: Địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, nòng cốt là phụ nữ thường xuyên ra quần tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa và cây xanh hai bên trục đường chính, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Các hoạt động này được thực hiện nền nếp, đặc biệt là việc phân loại rác thải tại gia đình ngày càng có nhiều các bà, các mẹ tham gia thực hiện, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch, đẹp. Có sự góp sức của phụ nữ, Đông Xá sẽ về đích NTM nâng cao trong năm nay.

Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Trước mỗi vụ thu hoạch lúa khoảng 1 tuần, hơn 40 cán bộ, hội viên phụ nữ của xã Đông Hợp không quản nắng mưa cùng nhau đi thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và rác thải sinh hoạt trên các cánh đồng. Chị Nguyễn Thị Thu Thêu, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Dù xã đã đặt thùng chứa rác ở vị trí thuận lợi để người dân bỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng vào song có một số người vẫn vứt bừa bãi trên cánh đồng. Không chỉ bao bì thuốc

BVTV mà cả rác thải sinh hoạt họ cũng mang ra cánh đồng vứt. Cá biệt đến giờ toàn xã vẫn còn khoảng 50 hộ không đóng phí BVMT. Khi Hội phát động thực hiện mô hình "Thu gom bao bì thuốc BVTV trên cánh đồng" đồng đảo cán bộ, hội viên tích cực tham gia. Một năm tổ chức thu gom 2 lần, mỗi lần thu được khoảng 20 - 24m³ rác. Nhờ đó, bờ ruộng, kênh mương không còn cảnh bao bì thuốc BVTV, vỏ ốc vớt bừa bãi. Hội LHPN xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bỏ rác, bỏ bao bì thuốc BVTV đúng nơi quy định. Chị Trần Thị Thanh Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phong Lôi Đông chia sẻ: Mỗi lần ra quần chúng tôi đều tự mang xe, dụng cụ và đồ bảo hộ của mình đi như xe lội, ủng, găng tay... Làm không công nhưng ai cũng rất nhiệt tình, trách nhiệm bởi việc nhỏ chúng tôi làm để góp phần BVMT, xây dựng NTM nâng cao tại địa phương.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình

Chiếm trên 50% dân số, phụ nữ là lực lượng quan trọng trong sử dụng, tiếp cận, giải quyết các công việc hàng ngày liên quan trực tiếp đến môi trường. Vì vậy, nhiều mô hình sáng tạo đã được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện triển khai hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Hưng cho biết: Chúng tôi chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 công trình,

phần việc trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mới, góp phần thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" như đoạn đường hoa, đoạn đường tự quản về môi trường, "Thu gom bao bì thuốc BVTV trên cánh đồng", "Biến rác thải thành tiền"... Từ đầu năm đến nay, chúng tôi phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn ở 2 xã Nguyễn Xá, Đông Sơn, cấp cho hội viên mỗi xã 150 nắp đậy để phân loại rác hữu cơ. Hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên thường xuyên tham gia làm cỏ, chăm sóc đường hoa, vệ sinh môi trường đoạn đường tự quản vào ngày 24 hàng tháng, vệ sinh môi trường nhân dịp lễ, tết và tháng hành động vì môi trường... Có 26 lượt cơ sở hội tổ chức trao gần 2.000 lần nhựa đi chợ cho hội viên nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi nilon; 25 cơ sở hội tổ chức lớp truyền thông nâng cao kiến thức BVMT, chống rác thải nhựa, nói không với túi nilon, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, thu hút gần 3.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Để tiếp tục phát huy vai trò giải quyết xã hội rác thải sinh hoạt, BVMT tại các địa phương hiện nay thiết nghĩ không chỉ dừng lại ở việc triển khai, nhân rộng các mô hình hiệu quả của các đoàn thể mà huyện phải có giải pháp căn cơ, trong đó ưu tiên xử lý rác thải bằng công nghệ cao.

HIẾU MIỀN

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Trách nhiệm của toàn xã hội

Từ ngày 1/7/2023, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007. Điều đó cho thấy bạo lực gia đình (BLGD) là vấn đề ngày càng được quan tâm, đòi hỏi cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các cấp chính quyền, các đoàn thể và mỗi người dân. Bởi số vụ BLGD giảm nhưng mức độ nghiêm trọng từ các vụ việc lại có chiều hướng tăng.

KỶ 1: HỒI CHUÔNG CẢNH TỈNH TỪ NHỮNG VỤ VIỆC ĐAU LÒNG



Các hành vi bạo lực gia đình được đội tuyên truyền huyện Quỳnh Phụ phổ biến bằng hình thức sân khấu hóa.

Theo kết quả điều tra quốc gia được công bố năm 2020, cứ 3 phụ nữ thì có gần 1 người (32%) bị chống bạo lực thể xác hoặc bạo lực tinh thần. Đáng chú ý, có 90,4% phụ nữ bị chống bạo lực thể xác hoặc tinh thần nhưng không tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ có 4,8% tìm kiếm sự giúp đỡ của công an. Không chỉ có BLGD với phụ nữ mà BLGD với trẻ em, người già cũng đã xuất hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng trong thời gian qua.

Những con số biết nói

Theo số liệu thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp từ báo cáo của các tỉnh, thành phố, trong giai đoạn 2009 - 2021, tổng số vụ BLGD đã phát hiện trên cả nước khoảng 325.000 vụ. Trong khi đó, kết quả điều tra quốc gia bạo lực với phụ nữ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê, Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam thực hiện năm 2019 cho thấy BLGD

với phụ nữ gây thiệt hại 1,8% GDP (tăng 0,2% so với năm 2012). Điều tra cũng cho biết, hơn một nửa phụ nữ đã phải chịu đựng ít nhất một hình thức bạo lực do chồng/bạn tình gây ra. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu với tổng số gần 6.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 - 64 đã được điều tra viên phỏng vấn trực tiếp.

Có thể dễ dàng kể ra không ít vụ BLGD để lại hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Thái Bình. Tháng 9/2020, tại xã Bình Nguyên (Kiến Xương), người chồng tẩm xăng đốt vợ khiến người vợ bị bỏng nặng, không qua khỏi, để lại 3 con thơ. Khi ấy cháu lớn nhất mới học lớp 1, cháu bé nhất mới 2 tuổi. Tháng 6/2021, tại xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ), do mâu thuẫn gia đình, người chồng cầm dao sát hại cả vợ và bố mẹ vợ. Thương cảm hoàn cảnh 2 con nhỏ của nạn nhân, một số tổ chức, cá nhân

đã quyền góp tiền, sổ tiết kiệm động viên, ủng hộ các cháu và gia đình vượt qua khó khăn.

Không chỉ là nạn nhân gián tiếp mà trong nhiều vụ BLGD trẻ em bị người tình của bố, mẹ, thậm chí cả bố mẹ ruột bạo hành dẫn tới tử vong. Có thể kể đến như vụ việc "đi ghê" và bố bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong ở Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12/2021; và ngoại tử cáo mẹ và người tình bạo hành bé gái 3 tuổi tử vong ở Hà Nội vào tháng 3/2020... Nhiều vụ việc do mâu thuẫn gia đình, người đặc biệt quan tâm, lên án mạnh mẽ trong thời gian dài đã cho thấy mức độ nghiêm trọng, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống trong gia đình, đồng thời cho thấy đây là vấn nạn cần cả cộng đồng chung tay đẩy lùi.

Hệ lụy dai dẳng của BLGD

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhiều nguyên nhân dẫn tới

Trong quá trình tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, tỷ lệ cán bộ, nhân dân biết đến Luật khá cao song người hiểu Luật, nhận diện được hành vi bạo lực gia đình lại thấp. Không nhận diện được hành vi thì không thể xử lý được. Bởi vậy, một trong những giải pháp làm cơ sở để xử lý hành vi bạo lực gia đình là trong công tác truyền thông, ngành văn hóa, thể thao và du lịch ở mỗi địa phương cần tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn truyền thông để các đối tượng hiểu và nhận diện được hành vi nào là hành vi bạo lực gia đình, người gây ra hành vi bạo lực gia đình bị xử lý như thế nào bằng cách đưa ra các tình huống để mọi người trao đổi hoặc bằng các hình thức sân khấu hóa tình huống về bạo lực gia đình...
Thạc sĩ HOA HỮU VĂN
Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BLGD, trong đó một số nguyên nhân chính phải kể đến là khó khăn về kinh tế và ảnh hưởng từ tệ nạn xã hội như đánh bạc, say rượu... Sử dụng ma túy, ngoại tình... Tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ và hành vi của các thành viên trong gia đình, đặc biệt thời gian qua có nhiều vụ việc BLGD gây hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ nguyên nhân người chống uống rượu nhiều dẫn đến ra tay với vợ, con. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa nhất là do nhận thức về bình đẳng giới, khi nhận thức sai rất dễ dẫn đến những hành vi sai trái.

Trên thực tế, với quan niệm "đàn ông tử thủ bờ với mới về" vẫn còn tồn tại đã tạo ra định kiến giới sâu sắc về vai trò của người đàn ông, người phụ nữ trong gia đình. Ngoài ra, quan niệm đàn ông làm chủ gia đình, đàn ông phải làm việc lớn cũng tạo nên áp lực tinh thần đối với nam giới. Từ đó dẫn đến những hành vi bạo lực bột phát trong gia đình. Về phía bản thân những người phụ nữ, không ít người còn tư tưởng "xấu chàng hổ ai" nên không dám nói ra câu chuyện của gia đình. Đây là rào cản lớn trong công tác phòng, chống BLGD. Nhiều nghiên cứu, điều tra về BLGD do Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cho thấy: 12,3% số người được hỏi đồng ý rằng chống có thể đánh vợ và 40% đồng ý chống có thể mắng, chửi vợ nếu "vợ không nghe lời chồng"; 12,1% đồng ý chống có

thể đánh vợ và 44,3% đồng ý nếu chống có thể mắng chửi vợ nếu "vợ đi chơi không nói cho chồng từ tệ nạn xã hội như đánh bạc, say rượu... Sử dụng ma túy, ngoại tình... Tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ và hành vi của các thành viên trong gia đình, đặc biệt thời gian qua có nhiều vụ việc BLGD gây hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ nguyên nhân người chống uống rượu nhiều dẫn đến ra tay với vợ, con. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa nhất là do nhận thức về bình đẳng giới, khi nhận thức sai rất dễ dẫn đến những hành vi sai trái.

Bà Phan Thị Hà, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Hậu quả của mỗi hành vi BLGD dù trực tiếp hay gián tiếp đều tác động và ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc của gia đình và trật tự xã hội, để lại những hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe thể xác, tinh thần đối với những người bị bạo hành. Họ phải trải qua sự hoảng sợ, thậm chí trầm cảm, hoang mang khi bị bạo hành, nhiều người không thể vượt qua nỗi đau của BLGD. Đối với trẻ em, BLGD tạo nên vết đen tâm lý đối với tuổi thơ, ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ.

Dân gian có câu "Im lặng là vàng" nhưng với những nạn nhân của BLGD, im lặng với cái xấu, với hành động sai trái trong ngôi nhà của mình chính là tác nhân cho vòng lặp nghiệt ngã BLGD càng quay nhiều hơn. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 đã được thi hành, chế tài xử lý người gây BLGD và cách thức bảo vệ nạn nhân cũng đã có đầy đủ. Vấn đề còn lại là hơn ai hết, chính nạn nhân phải lên tiếng để tự bảo vệ mình.

(còn nữa)
TU ANH

Khuyến học ở giáo xứ Lạc Đạo

Năm 2002, Ban khuyến học giáo xứ Lạc Đạo (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) được thành lập với quy chế hoạt động cụ thể. Sau hơn 20 năm, bên cạnh chăm lo việc đời, việc đạo, giáo xứ luôn vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con giáo dân quan tâm chăm lo đến việc học tập của con em, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Ông Nguyễn Văn Rạng, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Lạc Đạo chia sẻ: Giá trị tuy không lớn nhưng là nguồn động viên, khích lệ kịp thời để khuyến khích các cháu tích cực học tập và học tập tốt hơn nữa. Nhờ thế, đến nay các cháu trong độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh bỏ học và đều học hết chương trình THPT, số học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng nhiều, trong đó nhiều cháu đã trưởng thành và làm việc ở nhiều lĩnh vực trên mọi miền đất nước. Nhận thức của nhân dân trong giáo xứ về sự cần thiết của việc học, sự học ngày càng được nâng lên nhằm góp phần xây dựng xã hội học tập, làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng.

Ông Bùi Hữu Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Thái Bình cho biết: Phong trào khuyến học, khuyến tài ở giáo xứ Lạc Đạo thực sự phát triển và đi vào chiều sâu. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài của giáo xứ Lạc Đạo đã góp phần tích cực xây dựng "Cộng đồng học tập" của phường Trần Lãm và thành phố Thái Bình trong nhiều năm qua. Với thành tích đó, nhiều thành viên trong Ban khuyến học giáo xứ được tặng kỷ niệm chương, giấy khen của các cấp hội khuyến học.

ĐẶNG ANH



Con em giáo xứ Lạc Đạo hào hứng tham gia lớp học miễn phí dịp hè.